



Vài kinh nghiệm và kỷ niệm về Thăng Tiến 4

Theo lời yêu cầu của Tr. Lê Thùy Lan, tôi xin ghi lại vài kỷ niệm về trại Hợp bạn Thăng Tiến 4 tại Pháp năm 1993, cách đây – thời gian thắm thoát – đã gần 10 năm. Từ đó đến nay đã thêm 3 trại hợp bạn HĐVN khác. Mỗi trại có những hoàn cảnh, môi trường, sắc thái riêng, đem lại những nét đa dạng, vui tươi, nhiều màu sắc cho phong trào Hướng đạo.

Sau khi phong trào HĐVN được tái lập tại hải ngoại, Trại hợp bạn toàn thế giới đầu tiên của HĐVN đã được tổ chức tại Pháp năm 1983. Địa điểm là Jambville, cách Paris khoảng 60 km, một khoảng đất rộng và rừng bao quanh một lâu đài, dùng làm trại trường quốc gia của Scouts de France.

Và nay là lần thứ hai, trại hợp bạn Thăng Tiến lại trở về châu Âu. Sau khi bàn với Tr. Tổng Ủy viên Scouts de France, chúng tôi quyết định mượn đất trại Le Breuil để tổ chức trại hợp bạn Thăng Tiến 4. Đất trại Le Breuil cũng là một khu đất làm trại trường cho Hướng đạo Pháp, cách Paris khoảng 300 km về phía Nam, có nhiều điểm tiện lợi để tổ chức một trại hợp bạn. Nằm giữa khu đất trại là một tòa lâu đài, mặt trước là một khoảng đất trống, nơi dựng cột cờ và làm nơi tập họp chung. Bên trái là khu nhà phụ, với nhà bếp, nhà ăn... Phía sau là một khoảng đất trống khác, một bãi cỏ rộng bao quanh là rừng cây xanh, nơi cắm lều có thể đón tiếp đến cả ngàn trại sinh. Trại hợp bạn có thể sử dụng toàn lâu đài, làm nơi hội họp, văn phòng, nhà ngủ, và gian nhà phụ để nấu bếp, cung cấp các bữa ăn cho trại.

Mọi tiện nghi đều có sẵn, xây cất cho trại chỉ ở mức tối thiểu: một sân cờ, một sân khấu cho các buổi lửa trại chung... Nhưng điểm thuận lợi lớn nhất là khu đất trại bằng phẳng, có nhiều bóng mát, vây quanh một bãi cỏ rộng, khiến cho việc đi lại dễ dàng, tạo một không khí thân mật,

ấm cúng, dễ kết thân. Đứng giữa bãi cỏ có thể nhìn toàn bộ khu đất trại với đủ loại lều đầy màu sắc rất đẹp.



Nhưng trở ngại lớn nhất là Le Breuil cách xa Paris, và nhân lực ban tổ chức lúc đó không thể vừa có mặt tại đất trại, vừa lo việc đón các đơn vị ở xa đến ngã phi trường Charles-de-Gaulle, phía Bắc Paris. Các đơn vị ở Âu châu đến bằng đường bộ, có thể theo bản đồ đến thẳng đất trại không khó khăn, nhưng còn vấn đề các đơn vị đến bằng đường hàng không, làm sao có thể tự túc đến đất trại an toàn được? Vì vậy các đơn vị Hướng đạo và Trưởng đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, nhận được trước khi khởi hành những chỉ dẫn chi tiết để có thể từ phi trường Charles-de-Gaulle lấy metro về trung tâm Paris, đến tận gare de Lyon (ga Lyon đèn vàng trong một bài thơ nổi tiếng của Cung Trầm Tưởng), từ đó mua vé xe lửa đi Le Breuil, một ga nhỏ tĩnh lặng, cách 2 giờ hành trình bằng xe lửa tốc hành. Nhờ hệ thống vận chuyển công cộng hoàn bị ở Pháp, các anh chị em đến từ Mỹ hay Úc châu đã có thể từ phi trường tự túc đến tận nhà ga Le Breuil, một nhà ga nhỏ, xinh xắn, cách đất trại chỉ độ 10 phút xe hơi. Tại nhà ga, ban tổ chức túc trực chờ đón trại sinh, theo giờ xe lửa đến từ Paris. Tôi nhớ đã đón Trưởng Nguyễn Văn Thơ và Nguyệt Minh tại ga Le Breuil đó, một sáng mùa hè 1993.

Trại hợp bạn ở châu Âu có những sắc thái riêng, không tìm thấy ở những nơi khác. Một số anh

chị em sau khi dự trại về cho biết là một thời gian lâu sau đó vẫn còn văng vẳng trong đầu tiếng quen thuộc phát ra từ loa phóng thanh: "Mời Trưởng... hay Anh, Chị... lên lâu đài có việc cần...". Và nhớ những bữa ăn luôn luôn có một chai rượu đỏ trên bàn.



Trại họp bạn HĐVN là nơi gặp gỡ, kết thân, của những đoàn sinh và trưởng sinh sống tản mát khắp các lục địa. Chúng ta nên nhân cơ hội và điều kiện đặc biệt này mà luân phiên tổ chức các trại Thăng Tiến trên nhiều lục địa để khuyến khích các em khám phá những chân trời mới, thấy tận mắt những khung cảnh mới, tìm hiểu những lối sống, những văn hóa khác.



Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Hướng đạo Thế giới thì vào tháng 8-2002 có 25 triệu 995 ngàn hướng đạo sinh ghi danh với Tổ chức thế giới. Trong số này đến 64% phần trăm

thuộc về các nước vùng châu Á – Thái Bình Dương (16.6 triệu), vùng Liên Mỹ (Bắc và Nam Mỹ châu) chiếm 26% với 6.8 triệu, châu Âu, nơi phát xuất phong trào Hướng Đạo, chỉ có 6,1% tổng số với 1.6 triệu đoàn sinh. Số 3.9% còn lại phân phối giữa các vùng Phi châu, Ả Rập và Âu-Á (các nước trong khối Liên Xô cũ). Mặc dù sự chênh lệch trong sĩ số các vùng, các trại họp bạn thế giới vẫn được luân phiên tổ chức khắp các lục địa.

Sau khi tổng kết tài chánh trại Thăng Tiến 4, trại họp bạn có một số lời, vì chính sách tiết kiệm chung và cũng vì chi phí dùng để xây cất không nhiều, nhờ cơ sở tiện nghi có sẵn. Lúc đó tôi giữ nhiệm vụ Tổng Ủy viên chi nhánh Pháp. Thủ quỹ là Anh Lâm Hoài Minh, một chuyên viên ngân hàng, không phải là trưởng Hướng đạo, chỉ là một thân hữu, nhưng vì yêu mến phong trào nên đã tình nguyện làm thủ quỹ cho Hội HĐVN tại Pháp từ lúc thành lập vào năm 1981, với Tr. Nghiêm Văn Thạch làm hội trưởng (đến nay, hơn 20 năm sau, A. Minh vẫn còn giữ nhiệm vụ thủ quỹ cho HĐVN tại Pháp). Sau khi kết toán tài chánh, Anh Lâm Hoài Minh nhắc nhở tôi rằng: trại Thăng Tiến 4, chi nhánh Pháp chỉ đứng ra tổ chức nhân danh Hội đồng Trung ương HĐVN, vậy số lời sau trại cần chuyển hết về quỹ của HĐTU. Theo lời khuyên rất chí tình, chi nhánh Pháp đã chuyển toàn bộ số lời trong công tác tổ chức trại họp bạn vào quỹ HĐTU, mong gây ra một tiền lệ hợp tình hợp lý.

Vĩnh Đào

